

**BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỔI SỐ, CHUYÊN ĐỔI XANH  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**  
*(Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2024)*

*Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường!*

*Kính thưa toàn thể các đồng chí!*

Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin báo cáo tham luận về **kết quả, phương hướng trên khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.**

*Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị!*

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số dữ liệu số. Do đó, dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số. Hạ tầng dữ liệu là “yếu tố then chốt” cho chuyển đổi số. Khai thác, kết nối dữ liệu sự sống của nền tảng số quốc gia, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, là công cụ để đo lường và giám sát thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra cơ hội mới để định hình lại lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ, vươn mình của chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay, các ngành, lĩnh vực đang dần được thừa hưởng những giá trị mang lại, ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số hiện nay. Sự chuyển mình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra những tiện ích vượt trội cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện được chuyển đổi số hiệu quả, cần có những giải pháp cụ thể, bài bản. Tại Hội nghị ngày hôm nay, tôi xin báo cáo, chia sẻ về những phương pháp nhằm tăng cường ứng dụng chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06/CP, qua đó nhấn mạnh những tiện ích mà nó mang lại cho xã hội.

Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung trong tình hình hiện nay, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy pháp luật, và hoạch định chương trình, Quyết định, Kế hoạch về chuyển đổi số. Với sự gương mẫu, tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, Bộ Công an đã nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án “*ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*” (Đề án 06/CP). Sau gần 03 năm triển khai, Đề án 06/CP đã tạo nên một “gia tài” cơ bản, là nền móng của chuyển đổi số quốc gia được hun đúc,

xây dựng từ sự quyết tâm, hành động, tìm các giải pháp mới nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả. Các mục tiêu có tính chất nền tảng cơ bản đã đạt được, theo đúng tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, “*không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm*”, phát huy quyết tâm “*đã nói là làm, đã làm là có kết quả*”, “*chỉ bàn làm, không bàn lùi*”. Đây là một trong những “**điểm sáng**” của chuyển đổi số nước ta trong gần 03 năm qua. Chính phủ đã xác định Đề án 06 là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng của Chuyển đổi số quốc gia, làm cơ sở để chuyển đổi cách sống, làm việc, cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ sản xuất. Đồng thời, đã nhận diện và đề ra 05 nguyên tắc để đảm bảo triển khai thành công Đề án 06 đó là:

(1) Người đứng đầu các đơn vị phải quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, được thể hiện bằng phương pháp chỉ đạo, phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, có cơ chế kiểm tra, giám sát.

(2) Nhận thức đúng và có giải pháp sáng tạo.

(3) Quán triệt việc triển khai để tạo giá trị “văn minh xã hội, phát triển kinh tế và phòng, chống tội phạm”.

(4) Việc tổ chức triển khai đảm bảo xuyên suốt 4 cấp từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã.

(5) Để thực hiện thành công đề án phải hoàn thiện được 5 vấn đề về “pháp lý, hạ tầng công nghệ, tạo lập dữ liệu, đảm bảo an ninh an toàn và bố trí nguồn lực (kinh phí và con người) để triển khai”.

Đề án 06/CP đã đi vào từng “ngóc, ngách” của đời sống xã hội, đi qua các bộ, ngành, địa phương. Mang lại những giá trị mang tính định lượng cụ thể, thiết thực trên 03 khía cạnh: *làm cho xã hội văn minh hơn, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, phòng chống tội phạm*, cụ thể là:

(1) Đến nay, Bộ Công an đã cấp trên **87,9** triệu thẻ căn cước công dân gắn chip; thu nhận trên **79,8** triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên **58,3** triệu tài khoản (tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 78,67%). Từ ngày 01/07/2024 đến nay, toàn quốc đã cấp 12,6 triệu thẻ Căn cước cho công dân, (trong đó: cấp 3,9 triệu trường hợp dưới 6 tuổi; 8,6 triệu trường hợp trên 6 tuổi); cấp 260 Giấy chứng nhận Căn cước.

(2) Các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh thực hiện với bước đột phá là 25/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, **đặc biệt**, hai dịch vụ công liên thông “*đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí*” đã được Chính phủ công bố triển khai trên toàn quốc từ 10/7/2023. Riêng Bộ Công an đã mở rộng cung cấp 224/224 dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt”, đồng thời tiết kiệm chi phí mỗi năm khoảng 2.500 tỉ đồng.

(3) Các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để quản trị xã hội, phát triển kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ. Điển hình như:

- Xác thực, làm sạch, đảm bảo chính xác đối tượng được hưởng an sinh xã hội để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt (*đến nay đã có 45/63 địa phương thực hiện chi trả qua tài khoản cho 236.832 người với số tiền hơn 452,5 tỷ đồng*); xác thực sinh trắc học trên thẻ căn cước công dân tại các cơ sở khám chữa bệnh;

- *Lĩnh vực giáo dục: 11.400/14.663 cơ sở giáo dục* tham gia thí điểm đã thực hiện việc tạo lập học bạ số cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 năm học 2023-2024 (*đạt tỷ lệ 77,75%*), với tổng số **4.591.288/7.092.233 học bạ số** cấp tiểu học (*đạt tỷ lệ 64,74%*).

- *Lĩnh vực Ngân hàng: đã có 56,8 triệu hồ sơ* khách hàng cá nhân được đối chiếu thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip và qua ứng dụng VNeID (*tăng hơn 10 triệu hồ sơ so với tháng 10/2024*). 30 tổ chức tín dụng và 13 đơn vị trung gian thanh toán đang triển khai mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng bằng ứng dụng VNeID.

- *Lĩnh vực Y tế: Bộ Y tế đang tích cực phối hợp xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, cụ thể:*

+ Về Đề án của Bệnh viện Bạch Mai: Bệnh viện đã hoàn thiện dự thảo Đề án Chuyển đổi số toàn diện tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024 – 2030, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng thẩm định và hiện đang xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo Đề án.

+ Về Đề án của Bệnh viện Chợ Rẫy: Bệnh viện đã xây dựng dự thảo Đề án, đang xin ý kiến các chuyên gia, trước khi có Tờ trình Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt.

- Chi trả an sinh không dùng tiền mặt: 63/63 tỉnh/thành phố đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội; tổng số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là 2.667.860 người (tăng 111.085 người so với tháng 10/2024); tổng kinh phí đã thực hiện chi trả từ tháng 01/2023 đến 15/11/2024 là trên 21.995 tỷ đồng (tăng trên 2,7 tỷ đồng so với tháng 10/2024).

- Chi trả bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt: đã có khoảng 78% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM, vượt 18% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg. Nhiều địa phương đã đạt tỷ người hưởng nhận các chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cao như: Hà Nam (99,5%), Hà Tĩnh (99,4%), Hà Nội (99%).

- Về triển khai Sổ sức khỏe điện tử: Toàn quốc đã tích hợp 15.079.599 thông tin công dân vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; 12.518/12.693 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gửi dữ liệu theo chuẩn của Quyết định 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế (đạt tỷ lệ 98,62%); 32,06 triệu hồ sơ đã gửi lên Cổng tiếp nhận Bộ Y tế; trong đó có 911.696 hồ sơ gửi dữ liệu giấy chuyển tuyến KBCB BHYT 2.629.117 hồ sơ gửi dữ liệu giấy hẹn khám lại.

- Về cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Tính đến ngày 20/11/2024, có 58/63 địa phương đã chính thức triển khai cấp Phiếu lịch Tư pháp trên VNeID, 04 địa phương (Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long) đã hoàn thành xong việc kiểm tra an ninh an toàn nhưng chưa hoàn thành vận hành thử để triển khai chính thức. Từ sau Hội nghị bấm nút triển khai chính thức Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên toàn quốc ngày 02/10/2024, đã phát sinh 32.935 hồ sơ trên ứng dụng VNeID. Trong đó, kết quả triển khai của một số địa phương điển hình: TP. Hà Nội (14.365 hồ sơ); Thừa Thiên Huế (1.431 hồ sơ); Thành phố Hồ Chí Minh (2.696 hồ sơ).

(4) Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Tiếp nhận 1.825.854.696 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin (tăng hơn 22 triệu yêu cầu so với tháng 10/2024); trong đó, số yêu cầu tra cứu, xác thực có thông tin đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.033.207.271 yêu cầu; Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hỗ trợ Bộ Y tế chưa có hạ tầng để triển khai hồ sơ sức khỏe trên VneID. Hiện thị trên 5 triệu thông tin giấy phép lái xe và trên 11 triệu thông tin Bảo hiểm Y tế lên VNeID; Tiến hành triển khai xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên. toàn quốc, đã nhập thông tin của: 3,8 triệu hội viên Hội nông dân; 1,3 triệu hội viên Hội người cao tuổi; 1,2 triệu

hội viên hội cựu chiến binh; Đã định danh được 24/25 triệu hồ sơ điện tử công dân là giáo viên và học sinh trên Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; Đang triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức và về đất đai.

Từ những Từ những kết quả bước đầu của Chuyển đổi số và Đề án 06 mang lại, cơ bản cơ quan nhà nước đã thay đổi được trong cách vận hành, quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, được thể hiện rõ từ sự quyết tâm của lãnh đạo các cấp ngành. Cũng tại Hội nghị ngày hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

**Một là**, về quyết tâm chính trị: Các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương cần thống nhất nhận thức và đảm bảo nguyên tắc “5-4-3-2-1” để triển khai Đề án 06/CP một cách hiệu quả, xuyên suốt. Từ đó, quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

**Hai là**, tăng cường đầu tư, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin. Hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của chuyển đổi số. Để triển khai các giải pháp công nghệ mới, trước hết, các cơ quan cần được trang bị hệ thống mạng lưới ổn định, hiện đại có thể đáp ứng nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu. Chính phủ cần đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, nhằm đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn (Big Data) để lưu trữ và phân tích lượng thông tin khổng lồ. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình quản lý, mà còn cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

**Ba là**, Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số. cần có chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên sâu cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Về vấn đề này, đề nghị phối hợp Bộ Công an để triển khai phần mềm học **trực tuyến MOOC** để người học chủ động, học mọi lúc theo nhu cầu và có giám sát, đánh giá.

**Bốn là**, Về an ninh an toàn bảo mật: Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh các hệ thống lớn liên tục bị tấn công, điển hình gần nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia của Indonesia đã bị tin tặc tấn công, gây

thiệt hại lớn về kinh tế. Do vậy, việc duy trì, đảm bảo hệ thống bảo mật, an ninh an toàn phải được đảm bảo 24/7.

*Năm là*, Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về chuyển đổi số. Cần phải thông tin cho người dân về những lợi ích của việc ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, từ đó tạo ra sự đồng thuận và hợp tác từ phía người dân. Việc này cũng giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số.

Cuối cùng, Chuyển đổi số là một quá trình không thể tránh khỏi, mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho quốc gia. Các giải pháp tăng cường ứng dụng chuyển đổi số như đầu tư hạ tầng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ và tăng cường tuyên truyền sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Chỉ khi thực hiện đồng bộ và hiệu quả những giải pháp này, chúng ta mới có thể đón đầu xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng một nền y tế hiện đại, bền vững và đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong tương lai.

*Kính thưa toàn thể các đồng chí!*

Trên đây là một số ý kiến phát biểu tham luận của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Cuối cùng xin chúc các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí đại biểu sức khỏe, thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

---